

NĂM THỨ 63

THỨ NĂM

4

THÁNG 7-2024

(29-5 năm Giáp Thìn)

SỐ: 9199



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

126 - PHỐ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3836.308 - 0227.3836.544

0227.3832.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

36 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Đại hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Wollongong (Australia)

Sáng ngày 3/7, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Wollongong (Australia).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác Trường Đại học Wollongong sang thăm và làm việc tại Thái Bình. Đồng chí giới thiệu khái quát tới đoàn vị trí địa lý, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, trong đó các cơ sở giáo dục đã

và đang triển khai các hoạt động hợp tác về giáo dục và đào tạo với nước ngoài; nhu cầu học tiếng Anh và du học nước ngoài của học sinh trong tỉnh ngày càng lớn. Tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo với nước ngoài và khuyến khích các trường đại học, cao đẳng chủ động liên hệ, triển khai các hoạt động hợp tác với nước ngoài, nâng cao khả năng đào tạo các chuyên ngành nói chung, tiếng Anh nói riêng. Tỉnh Thái Bình quan tâm và chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao,

mong muốn thúc đẩy các hoạt động hợp tác vì sự phát triển bền vững trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Bà Heather Thomas, Phó Tổng giám đốc/Giám đốc Chương trình Toàn cầu Đại học Wollongong cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Thái Bình, đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển về giáo dục và đào tạo của tỉnh. Bà đề xuất tỉnh Thái Bình cho phép hoạt động

(Xem tiếp trang 4)
ĐẶNG ANH

Trao 11 suất quà cho thương binh, bệnh binh nặng

Hưởng tới kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), ngày 3/7, đoàn công tác Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đến thăm và trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các thương binh, bệnh binh nặng là người đạo tỉnh Thái Bình, đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển về giáo dục và đào tạo của tỉnh. Bà đề xuất tỉnh Thái Bình cho phép hoạt động

Đoàn đã đến thăm và trao 7 suất quà cho các thương binh, bệnh binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng

thương binh Lạng Giang (Bắc Giang); trao 4 suất quà cho các thương binh, bệnh binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống, sinh hoạt của các thương binh, bệnh binh; chia sẻ những khó khăn, nỗi đau thương tật của các thương binh, bệnh binh; bày tỏ lòng tự hào và biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh xương máu của các thương binh, bệnh binh cũng như những người con quê hương Thái

Bình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các thương binh, bệnh binh bày tỏ xúc động, cảm ơn sự quan tâm của tỉnh dành cho các thương binh, bệnh binh cũng như gia đình trong dịp lễ, tết và ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Các thương binh, bệnh binh cho biết sẽ luôn đoàn kết, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, yên tâm điều trị, chiến thắng thương tật để sống vui, sống khỏe.

ĐỖ HỒNG ANH

▶ THÁI BÌNH

Gần 98.000 người được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

Ngày 30/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2024/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Theo thống kê của BHXH tỉnh, tỉnh Thái Bình có gần 98.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng được tăng 15% từ tháng 7/2024. Để việc chi trả kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người thụ hưởng, BHXH tỉnh phối hợp với ngành bưu điện chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nhân lực, hệ thống công nghệ thông tin thực hiện chi trả theo mức hưởng mới ngay trong kỳ chi trả tháng 7/2024. Ngoài ra, BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng nắm được quyền lợi của mình, từ đó làm các thủ tục cần thiết để thụ hưởng chính sách kịp thời, chính xác, an toàn, hiệu quả.

HỒNG ANH

▶ THÁI THUY

6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất tăng 8,63% so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị sản xuất của huyện Thái Thụy ước đạt hơn 15.200 tỷ đồng, tăng 8,63% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ước tăng 2,65%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản ước tăng 11,9%; thương mại, dịch vụ ước tăng 5,1%. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt gần 890 tỷ đồng, đạt 46,3% dự toán năm. Trong công tác giải phóng mặt bằng, huyện đã phê duyệt 71 phương án, diện tích thu hồi 280.736m², tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 107 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được duy trì với các hình thức phù hợp và đáp ứng nhu cầu nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt 15,93%, 6 tháng cuối năm 2024, huyện Thái Thụy tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển ngành nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xây dựng cơ bản; tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch cải cách hành chính...

NGUYỄN THẮM

Sản xuất VietGAP - mô hình nhỏ trong xu hướng lớn

(Xem trang 2)



Vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP xã Đông Tân (Đông Hưng).